



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 439/2553

22 กรกฎาคม 2553

“รมว.ธีระ” ยัน Egg Board ยังไม่ถอดใจ พบแนวโน้มปัญหาราคาไข่คลี่คลายหลังเร่งเครื่องมาตรการ 3 ระยะ พร้อมอนุมัติทยอยนำเข้าไข่พันธุ์เพิ่มอีก 29,500 ตัว ระหว่างสิงหาคม-ธันวาคม

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค่าไข่ไก่ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งรัด โดยในส่วนของมาตรการระยะสั้น ได้ขยายเวลาการปลดไข่ไข่ออกไปอีก 4 สัปดาห์ และ ติดตามจำนวนไข่ไข่ออกจากระบบ e-Service รายสัปดาห์ ส่วนการขอให้ผู้ส่งออกชะลอการส่งออกไข่ไก่ชั่วคราวนั้นก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี ซึ่งจากข้อมูลพบว่าปริมาณการส่งออกไข่ไก่เดือนกรกฎาคม ลดลงเหลือเฉลี่ย 6-7 ล้านฟอง/เดือน รวมถึงการสำรองลูกไก่ไข่ เพื่อรองรับกรณีการขาดแคลนลูกไก่ไข่จำนวน 50,000 ตัว/เดือน ก็เป็นไปตามแผน และได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับเกษตรกรผ่านทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศแล้ว สำหรับการติดตามภาวะราคาพันธุ์สัตว์ได้มีการประชุมผู้ประกอบการไข่พันธุ์ ไปเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2553 ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะลดราคาพันธุ์สัตว์ ค่าสุรราคาลูกไก่ไข่เหลือตัวละ 25 บาท และไข่สาว ตัวละ 144 บาท

ส่วนมาตรการระยะกลางที่จะต้องศึกษาปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของ Egg Board ภายใน 60 วัน นั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้ทำบันทึกข้อตกลงโครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้าง Egg Board ภายใต้งบประมาณ 5.94 แสนบาท กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2553 ตามประเด็นสำคัญ คือ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ Egg Board ที่มีต่ออุตสาหกรรมไข่ ผู้บริโภคไข่ไก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อย ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ Egg Board ส่วนมาตรการระยะยาวเกี่ยวกับการนำเข้าไข่พันธุ์นั้น ขณะนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามายื่นขออนุญาต ราย คือ สหกรณ์โคนมและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด จำนวน 3,000 ตัว โดยจะนำเข้าช่วงปลายเดือนสิงหาคม บริษัท อีสเทิร์นฟีดมิลล์ จำกัด จำนวน 7,000 ตัว จะนำเข้าช่วงต้นเดือนกันยายน บริษัท ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี จำกัด จำนวน 10,500 ตัว จะนำเข้าช่วงกลางเดือนตุลาคม และบริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์ 111 จำกัด จำนวน 9,000 ตัว จะนำเข้าช่วงกลางเดือนธันวาคมรวมไข่พันธุ์ที่จะนำเข้ามาใหม่ทั้งสิ้น 29,500 ตัว

“สำหรับมาตรการที่ภาครัฐดำเนินการไปทั้งหมด ประกอบกับสภาพอากาศที่เย็นลงจะส่งผลให้มีผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 27-28 ล้านฟอง/วัน และจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์พบว่าในต่างจังหวัดราคาเริ่มปรับตัวลดลงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือกันถึงบทบาทและทิศทางในการดำเนินงานของ Egg Board ซึ่งขอยืนยันว่ายังไม่ถอดใจในการทำหน้าที่และจะยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่ โดย มีความเห็นตรงกันว่ายังคงต้องมีคณะกรรมการชุดดังกล่าวอยู่ เนื่องจากเป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายเพื่อดูแลพัฒนาไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า Egg Board อาจให้ให้ความสนใจและใช้เวลาไปที่การจัดการด้านอุปทาน (Supply) มาก ซึ่งต่อไปจะต้องปรับทิศทางการทำงานให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาไข่ที่วางไว้ อย่างไรก็ดี จะต้องรอผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกครั้งหนึ่งว่ามีรายละเอียดอย่างไรและพร้อมที่จะดำเนินการไปตามแนวทางนั้นอีกด้วย” นายธีระ กล่าว